

# เปิดโฉมหน้า 'สระแก้ว'

## ก้าวสู่เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษ



**พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนในท้องถิ่น นำไปสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศ และยังเป็นการเปิดทางเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในปีนี้

สำหรับ "สระแก้ว" เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกยกระดับร่วมกับ จ.ตาก ตราด มุกดาหาร และสงขลา ถือเป็นลีดเดอร์นำร่อง โดยพื้นที่ของสระแก้วที่ถูกบรรจุให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษประกอบด้วย อ.อรัญประเทศ ที่มี 3 ตำบลคือ ท่าข้าม ป่าไร่ บ้านด่าน และ อ.วัฒนานคร ที่ ต.ผักขะ รวมพื้นที่ 332.0 ตารางกิโลเมตร หรือ 207,500 ไร่

ตรงด่านอรัญประเทศยังเป็นจุดผ่านแดนถาวรเชื่อมต่อจังหวัดบับเต็ยเมียนเจย ประเทศกัมพูชา



บริเวณบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่รัฐบาลเห็นชอบใช้เป็นสถานีขนส่งสินค้า



พื้นที่บ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งรัฐบาลไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการพัฒนาเนื่องจากมีปัญหาเรื่องเขตแดน

เป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC-Southern Economic Corridor) เป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังพมเปญและเวียดนามตอนใต้

อย่างไรก็ตาม การจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจของสระแก้วในช่วงแรก อาจจะประสบปัญหาในบางพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดน ปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ และปัญหาการยึดแย้งพื้นที่ระหว่างบ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม กับบ้านป่าไร่ ต.ป่าไร่ จุดใดควรจะเริ่มต้นพัฒนาก่อนก็ตาม แต่คาดว่าจะไม่มีปัญหาในการใช้เหตุและผลในการพิจารณาชี้ชัดออกมา

สำหรับพื้นที่สระแก้วและอีก 4 จังหวัด คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กำหนดไว้ว่า รัฐจะเข้าไปสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอื่นๆ ที่จำเป็น โดยกลยุทธ์จะช่วยสร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นชายแดน ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีในประเทศไทย รวมถึงการลงทุนต่อเนื่องของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอาเซียน

เหนืออื่นใด รัฐบาลหวังว่าการกำหนดเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรเถื่อนที่ถูกลักลอบนำเข้ามายังฝั่งไทยด้วย

ในส่วนงบการลงทุนด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากรตลอดจนสาธารณูปโภค ในระหว่างปี 2558-2559 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 5 พื้นที่ รวม 6 ด้าน กำหนดวงเงินไว้ 10,443 ล้านบาท อาทิ การลงทุนด้านคมนาคม 3,691 ล้านบาท ด้านศุลกากรและด่านชายแดน 2,739 ล้านบาท ด้านนิคมอุตสาหกรรม 75 ล้านบาท และด้านสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า ประปา และชลประทาน 3,938 ล้านบาท ทั้งนี้เงินก้อนกว่าหมื่นล้าน มีส่วนที่สระแก้วจะได้รับงบประมาณ 2,112 ล้านบาท

นี่คือโฉมหน้าที่กำลังจะเปลี่ยนไปของสระแก้วในเวลาอันใกล้

## สวาท เกตุงาม